



●● ชกหลังข่าวฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ●●...ญาติโยมเป็นปลื้มกับ “หลวงพี่โมทย์” พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควิโส ป.ธ.๔) ผช.เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งจากวัดป่าสุคนธ์รักษ์ (ในอุปถัมภ์ หม่อมเจ้าจรัสมิตร ยุคล) เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ กองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา...สาธุ ●●...มินัดฟ้าไปกับทีมวิจัยและผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) “ต็อกเตอร์ ก้อง” ดร.วรรณพิเศษสงวนผอ.ไบโอเทค สวทช.

ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวีนส์ เมืองเบลฟาสต์ สหราชอาณาจักร ได้ข้อสรุปสำคัญ ไบโอเทค มหาวิทยาลัยวีนส์ และ มธ.ร่วมกันผลักดันให้มีศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร หรือ IJC-FOODSEC เพื่อเป็นกลไกสำคัญผลักดันประเทศไทยเป็น ASEAN Hub พร้อมมุ่งผลิตงานวิจัยระดับโลกด้านความมั่นคงทางอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานและเป็นเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคอาเซียนกันเลยทีเดียว...เป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศ ●●...แพลนล่วงหน้าไว้ร่วมเดือนแต่ติดภารกิจด่วนจี๋ ประสพ เรียงเงินผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลยพลาดลงพื้นที่ชายแดนใต้ แม้ตัวไม่ได้ไปแต่ส่งใจและเจ้าหน้าที่สสร. ไปลุยแทนพร้อมกำชับให้รายงานความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ●●...งานนี้ได้ดีไซเนอร์หนุ่มไฟแรง ทรงวุฒิ ทองทั่ว ร่วมพัฒนาผ้าบาติกเอกลักษณ์แดนใต้ ของผู้ประกอบการ จ.ยะลา-นราธิวาส ไล่ลงชุมชนผ้า ตามร้านหลักๆ แนะเทคนิค และแนวคิดการพัฒนาลายผ้าขึ้นเลิศละเอียดยับ ผสมผสานภูมิปัญญาล้ำค่าผู้ประกอบการ ให้ได้ลายผ้าอินเทรนด์ ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย...เรียกขวัญผู้ประกอบการที่โดนพิษโควิดแบบว่าได้ทั้งงานทั้งเงินแถมได้ใจไปเต็มๆ ●●

ยาเขียว

ข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าใจผู้สูงอายุ

นางภรณ์ ภูประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยสมบูรณ์ทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สสส.จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาสถานการณ์ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนค้นหาแนวทางเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ และลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย เพื่อให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ร.ศ.ร. วรณลักษณ์ เมียนเกิด อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการตัวแบบการปฏิบัติ และคุ้มครองผู้สูงอายุในสังคมไทยผ่านกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมของกลุ่มวัยต่างๆ กล่าวว่า ผลการศึกษาด้านค่านิยม พบว่าทุกช่วงวัยมีความเชื่อเชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุ

เป็นการแสดงความกตัญญู ส่วนเชิงลบเชื่อว่าผู้สูงอายุไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมได้ ทั้งนี้ ข้อมูลสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติเชิงลบ เช่น ท่างืนทำร้าย หลอกหลวง และทอดทิ้ง และมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ปัญหา คือ 1.ภาครัฐควรทบทวนมาตรการ และกลไกส่งเสริมค่านิยมให้ทันสมัย 2.นโยบายส่งเสริมยอมรับความแตกต่าง 3.บูรณาการหน่วยงาน/องค์กร สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว และ 4.สร้างนวัตกรรมเข้าใจผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามสถาบันครอบครัว คือกลไกแรกที่ช่วยเสริมภาครัฐขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมสร้างค่านิยม สถาบันการศึกษาผลิตสื่อปลูกฝัง สร้างสรรค์กิจกรรม สถาบันสื่อและสถาบันศาสนา ร่วมกันเผยแพร่เนื้อหาการอยู่ร่วมกันกับคนทุกวัย ลดช่องว่าง สร้างค่านิยม การปฏิบัติที่เหมาะสม.